



โครงการ เถลิงพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา

(ร่าง) นโยบายและแผนปฏิบัติการแข่งขัน พหุวิทยาไตรกีฬาภาษาไทย ห้างไกลยาเสพติด และกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์ ระดับประเทศรอบประวัติศาสตร์

นโยบาย และแผนปฏิบัติการ นำเสนอโดย นายเสริมศักดิ์ สภานนท์

๑. หลักการ และเหตุผล

ในวโรกาสอันเป็นปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานเป็นประวัติศาสตร์กว่า ๖๕ ปีทอง จึงเป็นโอกาสที่นายเสริมศักดิ์ สภานนท์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์น่านาผู้นำ ประธานผู้ก่อตั้งชมรมอักษรปริศนา ผู้ประสบความสำเร็จในการค้นคว้าและสร้างต้นแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว้สำหรับภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นภูมิปัญญาไทย เป็นอดีตนายกวุฒิสมาคมแห่งประเทศไทยธนบุรี อดีตกรรมการฝ่ายพัฒนาการต่างประเทศและอดีตอุปนายกบริหารวุฒิสมาคมแห่งประเทศไทย อดีตเลขาธิการสมาคมนักถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ก่อตั้งชมรมเพื่อนสมาชิกเคนนอนแห่งแรกในประเทศไทย ประธานชมรมและประธานเตรียมการก่อตั้งสมาคมนักถ่ายภาพนานาชาติ จอห์น แอนด์ แคร่ พัทธา ในฐานะกรรมการผู้นำเสนอโยบายและแผนการจัดโครงการมหกรรมก้าวสู่ปีทอง ที่ประสบความสำเร็จเป็นประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงการจัดโครงการ ๖๐ ปีทองฉลองสิริราชสมบัติและงานเถลิงพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชา ที่ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พร้อมด้วยคณะกรรมการที่รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงได้ร่วมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง เตรียมนำกิจกรรมที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้ง ๕ โครงการ จากโครงการก้าวสู่ปีทอง สอดคล้องกับแนวพระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์มาปรับปรุงใหม่ ประารถนาที่จะดำเนินการจัดให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติอีกครั้งหนึ่ง ในชื่อโครงการ เถลิงพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา น้อมเกล้าฯ เถลิงพระเกียรติพระองค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชน ชุมชนและประเทศชาติ ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี ได้รับเกียรติจากนาย น้อม พงศ์กัญจนานุกร อดีตหัวหน้าช่างภาพผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนงานช่างภาพส่วนพระองค์ เป็นประธานเตรียมการกิตติมศักดิ์

๒. แนวความคิด

จาก...พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก..."

จากความตอนหนึ่งที่ ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานคณะที่ปรึกษาชมรมอักษรปริศนา และคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมก้าวสู่ปีทอง” ได้กล่าวในวันแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ โรงแรมสยามซิตี้ ความว่า “พระเจ้าอยู่หัวไม่มีฝ่ายค้าน ทรงเป็นกลางของทุกหมู่เหล่า ทรงครองราชย์นานกว่าพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์” จากปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๓ ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ระยะเวลา ๕๐ ปีผ่านมายังเป็นเช่นเดิม เราในฐานะประชาชนของพระองค์ควรแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การจัดงานใดๆ ไม่ต้องใหญ่โต ...ขอให้ทำดี ทำอะไรที่ขึ้นอกขึ้นใจถวายพระองค์ท่าน



โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา

๑. ความเดิม

นายเสริมศักดิ์ สกานนท์ ผู้เขียนและนำเสนอโครงการฯ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการค้นคว้าและสร้างต้นแบบ **เกมวงปริศนาอักษรไขว้** (เอกลักษณ์ของรูปแบบสี่เหลี่ยมมุมโค้งในวงกลม) สำหรับภาษาไทย ขณะกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพาร์คเลน เมืองลีดส์ ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นับเป็นต้นแบบแรกที่กำหนดการวางตำแหน่งอักษรไทย **พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์** ได้อย่างชัดเจนถูกต้องสมบูรณ์แบบตามหลักภาษาไทย เป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นภูมิปัญญาไทย เป็นวัฒนธรรมไทย เป็นกีฬาภาษาไทย เริ่มพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือที่ระลึกศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์ในสหราชอาณาจักร ต่อมาได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในหนังสือนิตยสารบางกอกเรียลไทม์รายเดือนของคุณบุรินทร์ วงษ์สงวน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จนนิตยสารหยุดดำเนินการ จึงนำไปพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารสตรีสารรายสัปดาห์ของคุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๖ นิตยสารก็หยุดดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และไม่ได้เผยแพร่ที่ใดอีก ตลอดเวลาที่ลงเผยแพร่ในนิตยสารสตรีสารรายสัปดาห์ ผู้เขียนได้รับความกรุณาจากคุณหญิงนิลวรรณ ปิ่นทอง บรรณาธิการฯ ให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงผลงานจนเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์เป็นเอกลักษณ์ไทยในปัจจุบัน เกมวงปริศนาอักษรไขว้ เป็นเกมเสริมทักษะพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๕ นายเสริมศักดิ์ สกานนท์และเพื่อนๆ ได้ร่วมกันก่อตั้ง**ชมรมอักษรปริศนาขึ้น** เพื่อร่วมดำเนินงานการจัดกิจกรรมเผยแพร่เกมวงปริศนาอักษรไขว้ให้แพร่หลายในสถานศึกษาต่างๆ ที่สนใจทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เนื่องจากเป็นเกมฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีต้นแบบสามารถเขียน พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้อย่างสมบูรณ์ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์, นักเรียนและนักศึกษาเป็นอย่างมาก ริเริ่มจัดการแข่งขันเกมวงปริศนาอักษรไขว้ระดับมัธยมศึกษาเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการ มล.อชิบุญ กฤษดากร และนายเสรี สุกษิระ (**ถึงแก่กรรม**) นายกวีวสมาคมแห่งประเทศไทยในขณะนั้นเป็นประธาน

การแข่งขันเกมวงปริศนาอักษรไขว้ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหลายจังหวัด ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ คณะกรรมการได้วางแผนจัดการแข่งขันระดับประเทศขึ้น มีนโยบายให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์และแข่งขันเกมวงปริศนาอักษรไขว้ ณ ค่ายกิจกรรมลูกเสือในสวนสยาม สวนน้ำแห่งแรกในประเทศไทย ได้รับความสนับสนุนจากคุณชัยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ (อดีตผู้ก่อตั้งกวีวสมาคมแห่งประเทศไทย) อนุญาตให้ใช้สถานที่ พร้อมบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนินกิจกรรมเป็นเวลา ๑ วัน ๒ คืน ได้รับเกียรติจากนายประพัฒน์ โปธิวรคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานบริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

คณะกรรมการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศสูงสุด และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑

และในปีเดียวกัน (พ.ศ. ๒๕๓๑) รัฐบาลได้เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้เขียนจึงได้มีโอกาสนำเสนอนโยบายและแผนการจัดงาน **ก้าวสู่ปีทอง** ที่ประกอบด้วยโครงการย่อย ๕ โครงการ การแข่งขันเกมวงปริศนาอักษรไขว้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดงานดังกล่าว

งานก้าวสู่ปีทองเป็นงานมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จเป็นประวัติศาสตร์ คณะกรรมการสามารถนำเงินรายได้ที่ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรในแผ่นผ้า **บำกุณาลาร้อยใจถวายพระพร** โดยไม่หักค่าใช้จ่ายกว่า ๕ ล้านบาท รวมกับเงินสมทบจากท่านประธาน ดร. ประพัฒน์ โปธิวรคุณ ประมาณ ๒ ล้านบาท รวมเป็น ๗ ล้านบาท ทูลเกล้าฯ ถวาย **มูลนิธิชัยพัฒนา** ในพิธีเปิดที่ทำการอาคารกรมประชาสัมพันธ์หลังใหม่ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๕



โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา

โครงการ มหกรรมก้าวสู่ปีทอง ประกอบด้วยโครงการย่อย ๘ โครงการ ดังนี้คือ :-

- ❖ โครงการบำกุศลาร้อยใจถวายพระพร
- ❖ โครงการประกวดภาพถ่ายเมืองไทยเมืองท่องเที่ยว
- ❖ โครงการมหกรรมภาพยนตร์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
- ❖ โครงการแข่งขันเกมวงปริศนาอักษรไขว้
- ❖ โครงการฉายสัมพันธ์รักต่างวัย
- ❖ โครงการมหกรรมภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ
- ❖ โครงการสายสัมพันธ์ต่างแดน
- ❖ โครงการท่องเที่ยวโลกเพื่อมิตรภาพ และ สันติภาพ
- ❖ โครงการเรียนดี มีรางวัล

เมื่องานประสบความสำเร็จ ผู้เขียนได้รับเกียรติไปร่วมวางแผนเตรียมการจัดงานระดับนานาชาติ การประชุมใหญ่เอเชียโอ. ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๗ (การประชุมกลางปี มีประเทศสมาชิก ๒๑ ประเทศ) ระหว่างเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย เป็นประวัติศาสตร์ขององค์กรเช่นกัน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๔,๒๐๐ คน จากผู้แทนจำนวน ๓๒ ประเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก เอเชียโอ.เซเนเตอร์พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน

หลังจากเสร็จภารกิจ ก็ได้มีโอกาสเป็นผู้แทนเดินทางไปเยี่ยมสำนักงานใหญ่ของเอเชียโอ. Junior Chamber International หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า “ยุวสมาคมนานาชาติ” นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีมากผู้เขียนมีโอกาสทำงานที่ประสบความสำเร็จถึง ๒ วาระ คือ การเขียนนโยบายและแผนการปฏิบัติการจัดงาน “ก้าวสู่ปีทอง” ที่ประสบความสำเร็จเป็นประวัติศาสตร์ น้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และการเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการในการจัดการประชุมใหญ่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๗ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นประวัติศาสตร์แก่องค์กร

...แต่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ประเทศไทยเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง ผู้เขียนต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมด จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่ด้วยความกรุณาของคุณเมธา มาริอนุเคราะห์ กรุณาให้ความสนับสนุน ทำให้ชีวิตมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงวางแผนจัดทำหนังสือพิมพ์เป็นของตนเองชื่อหนังสือพิมพ์นานาชาติ ที่เคยพิมพ์เผยแพร่สมัยที่เป็นกรรมการฝ่ายต่างประเทศยุวสมาคมแห่งประเทศไทย นำกิจกรรมบางส่วนจากงานมหกรรมก้าวสู่ปีทองที่มีคุณประโยชน์ต่อมวลชน อาทิเช่น นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ และสายสัมพันธ์รักต่างวัย มาดำเนินการต่อ

ในปีมหามงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ผู้เขียนในฐานะสมาชิกสภาวัฒนธรรมอำเภอบางละมุงร่วมกับเมืองพัทยา ได้นำเสนอนโยบายและแผนการจัดงาน ๖๐ ปีทองฉลองสิริราชสมบัติ และงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชา เพื่อดำเนินการให้ต่อเนื่อง นำโครงการสายสัมพันธ์ต่างแดน มาปรับรูปแบบเป็นการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับชุมชน “English Conversation for a Better Life” โดยวิทยากรชาวต่างชาติเจ้าของภาษา, จัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยาด้วยกล้องดิจิทัลและจัดประกวดภาพถ่ายพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับผู้รักการถ่ายภาพ เป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่จัดขึ้นครั้งแรกในเมืองพัทยา มีช่างภาพผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ถึง ๑๑ ท่าน ส่งเสริมความรู้และการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลได้รับความสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก บริษัทแคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจึงจัดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๖

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้เขียน และนายนิยม พงศ์กาญจนานุกร อธิบดีหัวหน้าช่างภาพผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนงานช่างภาพส่วนพระองค์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาเห็นชอบที่จะรวมพลังกันอีกครั้ง นำกิจกรรมทั้ง ๘ มาปรับปรุงและจัดงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน



โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๙๔ พรรษามหาราชา

การแข่งขันพญาไตรกีฬาภาษาไทย ห้างไกลยาเสพติด เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๔ พรรษามหาราชา เดิมคือการแข่งขันเกมวงปริศนาอักษรไขว้ แต่ได้ปรับรูปแบบขั้นตอนวิธีการแข่งขันใหม่ให้ง่ายต่อความเข้าใจเกิดประโยชน์สูงสุด มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ไตรกีฬาภาษาไทย กำหนดจัดขึ้นเป็นรอบประวัติศาสตร์ระดับประเทศครั้งแรกในประเทศไทย ณ อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (วันกีฬาแห่งชาติ) ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวพระราชดำริ ร่วมอนุรักษ์สืบสานการใช้คำศัพท์ในภาษาไทยให้ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อสรรหายอดอัจฉริยะภูมิปัญญาภาษาไทยแห่งปี ในวโรกาสปีมหามงคลดังกล่าว ผู้นำเสนอเจ้าของลิขสิทธิ์จึงได้จัดรางวัลพิเศษให้ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันมีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา ๕ วัน ประธานดำเนินการเรียนเชิญ ดร. สมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การแข่งขันพญาไตรกีฬาภาษาไทย ห้างไกลยาเสพติด เป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับ วงการการศึกษา วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาไทย และวงการกีฬา เพื่อสรรหา “ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาภาษาไทยแห่งปี”

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน พญาไตรกีฬาภาษาไทย ห้างไกลยาเสพติด ผู้เขียนจึงเตรียมวางแผนจัดกิจกรรม “เขียนภาษาสัญจร” มีวัตถุประสงค์เดินทางไปเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, สำนักงานกีฬาและสถานศึกษาทั่วประเทศ และจัดสัมมนา “ไตรกีฬาภาษาไทย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ภาษาไทย, นักเรียน, นิสิต, นักศึกษาและผู้สนใจมีโอกาสเข้าใจขั้นตอนกติกาการแข่งขัน วางแผนดำเนินการให้ได้มากที่สุดภายในเดือนกันยายนและให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี

การแข่งขัน “พญาไตรกีฬาภาษาไทย ห้างไกลยาเสพติด” ผู้เขียนได้พัฒนารูปแบบการแข่งขันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสำหรับเสริมทักษะพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยทุกระดับชั้น โดยนำวัฒนธรรมพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทย “คิด อ่าน เขียน” มาเป็นแนวทางสำหรับการแข่งขัน นำ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ อักษรไทยมาเป็นองค์ประกอบในการสะกดสร้างคำศัพท์ภาษาไทย กำหนดให้เขียนสะกดคำศัพท์ลงในช่องต้นแบบ เกมวงปริศนาอักษรไขว้ ที่กำหนดตำแหน่งการวางพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ไว้อย่างชัดเจน ให้ถูกต้องรวดเร็วในเวลาที่กำหนด ยึดถือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นบรรทัดฐานในการตรวจสอบความถูกต้อง นับเป็นนวัตกรรมแนวใหม่สำหรับเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นการแข่งขันการสะกดคำศัพท์ภาษาไทยเชิงกีฬา ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจภาษาไทย มีวิธีพิจารณาตัดสินการแพ้ชนะจากภูมิปัญญาของผู้แข่งขันอย่างแท้จริง เสริมทักษะพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้เขียนได้พัฒนารูปแบบเกมขึ้นอีก ๑ แบบ คือ เกมวงปริศนาอักษรไขว้ใน “กีฬาภาษาไทย” ตามด้วย เกมหมากคำ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นายประชา เตรีตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในขณะนั้น ได้กรุณาให้ความสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมจนเป็นที่แพร่หลายในจังหวัดชลบุรี เมื่อเสร็จกิจกรรมถนนวนวัฒนธรรมในเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ และ นายวิชัย พวงภาคีสิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๑ เห็นชอบให้ตั้งชื่อการแข่งขันใหม่ให้เหมาะสมและง่ายต่อความเข้าใจว่า “ไตรกีฬาภาษาไทย” มีหลักการที่สอดคล้องสำหรับการแข่งขัน ๓ ประการ คือ คิด อ่าน และเขียน ให้ถูกต้องรวดเร็วลงใน “ต้นแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว้” ซึ่งเป็นผลงานการค้นคว้าของผู้เขียน

จากการจัดการแข่งขัน “พญาไตรกีฬาภาษาไทย ห้างไกลยาเสพติด” ระดับประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีขึ้นครั้งแรกที่ อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ (วันกีฬาแห่งชาติ) ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับเกียรติจากนักศึกษามาจากแคว้นสิบสองปันนาเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์การแข่งขัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้เขียนได้รับเกียรติจาก คุณหญิง ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานจัดการแข่งขัน มอบหมายให้ นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการฯ และสถาบันภาษาไทย นำผลงานไปเผยแพร่ในการประชุมศึกษานิเทศภาษาไทยทั่วประเทศ และสถานศึกษาต่างๆ หลายครั้งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก



โครงการ เถลิงพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหाराชา

๔. วัตถุประสงค์

- เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา ในวโรกาสปีมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ (๘๔ พรรษา)
- เพื่อร่วมดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน”
- เพื่อร่วมส่งเสริมสืบสานการศึกษาภาษาไทยอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริและนโยบายของรัฐบาล
- เพื่อสรรหา ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาภาษาไทย และ ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาไทย
- เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนของชาติ ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองเจ้าภาพ
- เพื่อร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และประเทศไทย

๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน

- เริ่มดำเนินการ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
- สิ้นสุดดำเนินการ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๖. กำหนดการแข่งขัน

- การแข่งขัน กำหนดการแข่งขัน ๔ รอบ
 - รอบแรก รอบคัดเลือกระดับประเทศ วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
 - รอบที่สอง กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์ ระหว่างวันพุธที่ ๑๙ – วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
 - รอบที่สาม รอบคัดเลือก ระหว่างวันพุธที่ ๑๔ – วันพฤหัสบดี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
 - รอบที่สี่ **รอบตัดสินและมอบรางวัล วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (วันกีฬาแห่งชาติ)**

๗. สถานที่จัดการแข่งขัน

- รอบแรก รอบคัดเลือกระดับประเทศ อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา
- รอบที่สอง ค่ายกิจกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ สวนนงนุชหรือสถานที่ที่เหมาะสม
- รอบที่สาม รอบคัดเลือก สถานที่เหมาะสม
- รอบที่สี่ รอบตัดสิน สถานที่เหมาะสม

๘. สถานที่จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์ และสถานที่พักตามกำหนดการ

- สถานที่จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์ คณะกรรมการกำหนดจัดที่ สวนนงนุช หรือสถานที่ที่เหมาะสม
- สถานที่พักสำหรับรอบรองชนะเลิศและรอบชนะเลิศ คณะกรรมการกำหนดจัดสถานที่พักสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและรอบชนะเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามระดับการศึกษา และประเภทดังนี้
 - ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ **อัจฉริยะภูมิปัญญาภาษาไทย** ตามระดับการศึกษา พักในโรงแรม หรือรีสอร์ท ห้องละ ๒ คน
 - ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ **อัจฉริยะภูมิปัญญาไทย** เข้าพักกับครอบครัวชาวต่างชาติ (Home Hospitality) เพื่อศึกษาหาประสบการณ์ในการพำนักกับชาวต่างชาติก่อนการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศอังกฤษ



โครงการ เถลิงพระเกียรติ ๘๔ พรรษาพระราชินี

๕. นโยบาย และแผนการดำเนินงาน

ผู้เขียนในฐานะผู้นำเสนอนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ได้ขอความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การจัดงานสามารถดำเนินการได้ตามนโยบายและแผน ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ สมพระเกียรติในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาพระราชินี ในวันที่คล้ายวันพระราชสมภพวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๐. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ประสานงานข้อมูล / รายละเอียดจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- จัดตั้งคณะกรรมการ และที่ปรึกษา
- ดำเนินการ - วิจัย - วางแผน - ปฏิบัติการ และ ประเมินผล
- จัดเตรียมสำนักงานอำนวยการ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์สำหรับการปฏิบัติงาน
- จัดประชุมเตรียมการ และวางแผนดำเนินการ
- นำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฯ
- จัดหาเจ้าภาพเพื่อร่วมประสานงานในการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชาสัมพันธ์ และการแนะนำขั้นตอนและวิธีเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย ห้างไกลยาเสพติด
- จัดหาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน พัทยาไตรกีฬาภาษาไทย ห้างไกลยาเสพติด
- จัดเตรียมข้อมูล เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อทุกแขนง
- จัดทำเว็บไซต์ และเปิดอีเมลล์ เพื่อการรับ และส่งข่าวสาร
- นำเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
- จัดเตรียมโครงการหารายได้ (ถ้ามี)
- จัดเตรียมของขวัญและรางวัล พร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และขอบคุณผู้สนับสนุน
- ติดตามการนำเสนอของงบประมาณ เพื่อพิจารณาจาก..... และ.....
- ดำเนินการปฏิบัติงานตามกำหนดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อการแนะนำพร้อมคู่มือเพื่อการฝึกซ้อม

หมายเหตุ เจ้าภาพในฐานะผู้สนับสนุนจะได้รับเอกสิทธิ์ในการจัดทำประชาสัมพันธ์ หารายได้ในนามคณะกรรมการ หรือได้รับผลประโยชน์จากค่าสมัครฯ และได้รับสิทธิอื่นๆ ตามข้อตกลง

- กำหนดการส่งเอกสาร ควรส่งเอกสารให้ถึงหน่วยงานในกลุ่มเป้าหมายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
 - กรมประชาสัมพันธ์
 - กระทรวงวัฒนธรรม
 - กระทรวงศึกษาธิการ
 - สื่อมวลชนทุกแขนง
 - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 - ส่งอีเมลล์ผ่านหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ

๑๑. การประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจสำคัญหลักในการดำเนินงาน ดังนั้นผู้นำเสนอโครงการจึงเตรียมนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ จำแนกไว้ ดังนี้ คือ

- แลกเปลี่ยนนโยบาย ดำเนินการเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑๓๑ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- จัดสัมมนาไตรกีฬาภาษาไทย เพื่อถ่ายทอดให้ความรู้แก่คณาจารย์และผู้สนใจ
- ประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้



โครงการ เถลิงพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา

- หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานเขตการศึกษาในพื้นที่ และสำนักงานการศึกษา รวมถึงสถานศึกษาทั่วประเทศ เป็นต้น
- หน่วยงานเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, หอการค้าไทย, ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย, สโมสร ไลอ้อนส์, สโมสร โรตารี, ฯลฯ เพื่อให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการร่วมดำเนินการ
- การประชาสัมพันธ์พิเศษ เนื่องใน **“วันภาษาไทยแห่งชาติ”** และจัดตั้ง **มมนา ไตรกีฬาภาษาไทย**
 - เนื่องจากการแข่งขัน **พืทยาไตรกีฬาภาษาไทย** ห้างไกลยาเสพติด เป็นนวัตกรรมแนวใหม่สำหรับการเสริมทักษะพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นวัฒนธรรมไทย เป็นกีฬาภาษาไทย และเป็นภูมิปัญญาไทยที่ให้คุณประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ดำเนินการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำเสนอมีแผนประสานงานกับองค์กรที่สนใจ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนา **“ไตรกีฬาภาษาไทย”** เพื่อแนะนำขั้นตอนการแข่งขันปลูกกระแสความสนใจและประชาสัมพันธ์ การแข่งขันพืทยาไตรกีฬาภาษาไทย ห้างไกลยาเสพติด ที่เมืองพืทยา จังหวัดชลบุรี

➤ การประชาสัมพันธ์ โดยการเดินทางโดยรถยนต์ ในรายการพิเศษ **“เขียนภาษาสัญจร”**

นายเสริมศักดิ์ สภานนท์ เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้เสนอโครงการ กำหนดนโยบายและแผนเดินทางทั่วประเทศโดยทางรถยนต์ ในรายการพิเศษ **“เขียนภาษาสัญจร”** เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ **“เถลิงพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา”** ถู้อโอกาสเยี่ยมสำนักงานเขตการศึกษา, สำนักงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดต่างๆ เพื่อแนะแนวและคัดเลือกผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรม ผู้โชคดีที่มีความสามารถอาจมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีโอกาสร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์ และมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันรอบประวัติศาสตร์ **ในวันกีฬาแห่งชาติ** (ขึ้นด้า ๘๘ คน) มีแผนปฏิบัติการโดยสังเขป ดังนี้คือ

- เริ่มเดินทาง ภายใในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
- สิ้นสุดการเดินทาง เดือนกันยายน หรือเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน **“พืทยาไตรกีฬาภาษาไทย ห้างไกลยาเสพติดและกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์”**

➤ การแข่งขัน **“พืทยาไตรกีฬาภาษาไทย ห้างไกลยาเสพติด”**

เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้เสนอโครงการ กำหนดแผนระยะยาวสำหรับการแข่งขันทุกประเภทรวมเด็กพิเศษ ผู้พิการ และเด็กด้อยโอกาส รวมทั้งชาวต่างชาติที่ศึกษาภาษาไทย จำแนกเป็น ๘ ประเภท ดังนี้คือ

๑. นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล (แผนปฏิบัติการสำหรับอนาคต)
๒. นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๑ (ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)
๓. นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖)
๔. นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)
๕. นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) และเทียบเท่า (วิทยาลัยและปวช.)
๖. นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและเทียบเท่า (ปวส.)
๗. ครูและคณาจารย์ภาษาไทย
๘. ประชาชนทั่วไป รวมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
๘. ชาวต่างชาติทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (แผนปฏิบัติการสำหรับอนาคต...แต่ถ้ามีผู้สมัครให้ดำเนินการได้)

...../..... ๑๓. ประเภทของการแข่งขัน

กองอำนวยการคณะกรรมการประสานงาน ๓๕๘/๔๒ หมู่ ๘ หมู่บ้านเจริญรัตน์, ซอยบัวขาว,หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

358/42 Moo 9 Chareonrat Village Soi Buakhao, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150

โทรศัพท์/Tel. 038 412064 โทรสาร/Fax. 038 412709 Email: thaicrosswordnet@yahoo.com ~ www.thaicrossword.net





โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๙๔ พรรษามหาราชา

๑๓. ประเภทของการแข่งขัน

➤ การแข่งขันจำแนกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ ๑ ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ประเภทที่ ๒ ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๔. คุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “พหยาไตรกีฬาภาษาไทย ห้างไกลยาเสพติด” จำแนกเป็น ๒ ประเภท จะต้องเป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย (มีบัตรประชาชน) และมีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี (ยกเว้น ข้อ ๑.๓ ชาวต่างชาติ) ดังนี้

ประเภทที่ ๑ ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

- ๑.๑ ประเภทนักเรียน นิสิตและนักศึกษา จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา (แข่งขันตามระดับการศึกษา)
- ๑.๒ ประเภทครูและประเภทประชาชน (รวมทั้งนักเรียนศึกษานอกระบบและศึกษาผู้ใหญ่)
- ๑.๓ ประเภทชาวต่างชาติ
- ๑.๔ **ผู้สนับสนุน (สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน)**

ประเภทที่ ๒ ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๓๖ ปีในวันสมัคร)

๒.๑ ประเภทนักเรียน นิสิตนักศึกษา

๒.๒ ครู / อาจารย์

หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ และต้องมีความพร้อมที่จะทำการทดสอบกิจกรรมต่างๆ ตามกติกาที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้

- ก. ต้องมีคะแนนรวมสูงสุดในการสะกดสร้างคำศัพท์ภาษาไทย (จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๕๕๕ คำ)
- ข. ต้องออกแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว้ ตามกติกาที่กำหนด อย่างน้อย ๕ แบบ ใน ๕ แบบ
- ค. ต้องสะกดสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามกติกา และสอบสัมภาษณ์จากชาวต่างชาติเจ้าของภาษา
- ง. มีความพร้อมที่จะพักกับครอบครัวชาวต่างชาติ (**Home Hospitality**)

๑๕. รางวัลสำหรับการแข่งขัน

คณะกรรมการกำหนดรางวัลสำหรับการแข่งขันพหยาไตรกีฬาภาษาไทยห้างไกลยาเสพติด จำแนกตามระดับการศึกษา และประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้คือ

➤ **ประเภทที่ ๑** ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาภาษาไทย การแข่งขันจำแนกตามระดับพื้นฐานการศึกษา, ครูภาษาไทยและประชาชนทั่วไป แบ่งเป็น ๖ ประเภทๆ ละ ๔ รางวัล ทุกรางวัลรวมการท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ ดังนี้

๑. ระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล

(แผนปฏิบัติการสำหรับอนาคต)

๑.๑	รางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง	ทุนการศึกษา	๓,๐๐๐ บาท	และของขวัญ
๑.๒	รองชนะเลิศอันดับ ๑	เหรียญเงิน	ทุนการศึกษา	๒,๐๐๐ บาท	และของขวัญ
๑.๓	รองชนะเลิศอันดับ ๒	เหรียญทองแดง	ทุนการศึกษา	๑,๕๐๐ บาท	และของขวัญ
๑.๔	รองชนะเลิศอันดับ ๓	เกียรติบัตร	ทุนการศึกษา	๑,๐๐๐ บาท	และของขวัญ

...../..... ๒. ระดับช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒

กองอำนวยการคณะกรรมการประสานงาน ๓๕๘/๔๒ หมู่ ๕ หมู่บ้านเจริญรัตน์, ซอยบัวขาว, หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

358/42 Moo 9 Chareonrat Village Soi Buakhao, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150

โทรศัพท์/Tel. 038 412064 โทรสาร/Fax. 038 412709 Email: thaicrosswordnet@yahoo.com ~ www.thaicrossword.net





โครงการ เถลิงพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหाराชา

๒. ระดับช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖)

๒.๑	รางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง	ทุนการศึกษา	๕,๐๐๐ บาท	และของขวัญ
๒.๒	รองชนะเลิศอันดับ ๑	เหรียญเงิน	ทุนการศึกษา	๓,๐๐๐ บาท	และของขวัญ
๒.๓	รองชนะเลิศอันดับ ๒	เหรียญทองแดง	ทุนการศึกษา	๒,๐๐๐ บาท	และของขวัญ
๒.๔	รองชนะเลิศอันดับ ๓	เกียรติบัตร	ทุนการศึกษา	๑,๐๐๐ บาท	และของขวัญ

๓. ระดับช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ (เทียบเท่า ปวช./ วิทยาลัย)

๓.๑	รางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง	ทุนการศึกษา	๑๐,๐๐๐ บาท	และของขวัญ
๓.๒	รองชนะเลิศอันดับ ๑	เหรียญเงิน	ทุนการศึกษา	๘,๐๐๐ บาท	และของขวัญ
๓.๓	รองชนะเลิศอันดับ ๒	เหรียญทองแดง	ทุนการศึกษา	๕,๐๐๐ บาท	และของขวัญ
๓.๔	รองชนะเลิศอันดับ ๓	เกียรติบัตร	ทุนการศึกษา	๓,๐๐๐ บาท	และของขวัญ

๔. ระดับอุดมศึกษา และเทียบเท่า (ปวส.)

๔.๑	รางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง	ทุนการศึกษา	๑๕,๐๐๐ บาท	และของขวัญ
๔.๒	รองชนะเลิศอันดับ ๑	เหรียญเงิน	ทุนการศึกษา	๑๒,๐๐๐ บาท	และของขวัญ
๔.๓	รองชนะเลิศอันดับ ๒	เหรียญทองแดง	ทุนการศึกษา	๑๐,๐๐๐ บาท	และของขวัญ
๔.๔	รองชนะเลิศอันดับ ๓	เกียรติบัตร	ทุนการศึกษา	๘,๐๐๐ บาท	และของขวัญ

๕. ชาวต่างชาติทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (แผนปฏิบัติการสำหรับอนาคต...แต่ถ้ามีความพร้อมดำเนินการได้เลย)

๕.๑	รางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง	ทุนการศึกษา	๑๕,๐๐๐ บาท	และของขวัญ
๕.๒	รองชนะเลิศอันดับ ๑	เหรียญเงิน	ทุนการศึกษา	๑๒,๐๐๐ บาท	และของขวัญ
๕.๓	รองชนะเลิศอันดับ ๒	เหรียญทองแดง	ทุนการศึกษา	๑๐,๐๐๐ บาท	และของขวัญ
๕.๔	รองชนะเลิศอันดับ ๓	เกียรติบัตร	ทุนการศึกษา	๘,๐๐๐ บาท	และของขวัญ

๖. ครูและประชาชนทั่วไป ทุกรางวัลรวมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

๖.๑	รางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง	รางวัลและของขวัญรวมมูลค่า	๒๐,๐๐๐ บาท
๖.๒	รองชนะเลิศอันดับ ๑	เหรียญเงิน	รางวัลและของขวัญรวมมูลค่า	๑๕,๐๐๐ บาท
๖.๓	รองชนะเลิศอันดับ ๒	เหรียญทองแดง	รางวัลและของขวัญรวมมูลค่า	๑๒,๐๐๐ บาท
๖.๔	รองชนะเลิศอันดับ ๓	เกียรติบัตร	รางวัลและของขวัญรวมมูลค่า	๑๐,๐๐๐ บาท

➤ ประเภทที่ ๒ ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาไทย

เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชาทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเพียง ๑ รางวัล สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็น **ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาไทย** ตามกติกา คือ ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดจากการประกวดสร้างคำศัพท์ภาษาไทยและผ่านการทดสอบประกวดสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมคะแนนจากการออกแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับการรางวัลท่องเที่ยวทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา ๕ วัน

หมายเหตุ ผู้ฝึกซ้อมและผู้สนับสนุน รวมทั้งบิดาและมารดาจะได้รับสิทธิ์ร่วมเดินทางในอัตราส่วนลดพิเศษร้อยละ ๕๐

...../..... รางวัลพิเศษสำหรับ

กองอำนวยการคณะกรรมการประสานงาน ๓๕๘/๔๒ หมู่ ๘ หมู่บ้านเจริญรัตน์, ซอยบัวขาว,หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

358/42 Moo 9 Chareonrat Village Soi Buakhao, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150

โทรศัพท์/Tel. 038 412064 โทรสาร/Fax. 038 412709 Email: thaicrosswordnet@yahoo.com ~ www.thaicrossword.net





โครงการ เอลิมพระเกียรติ ๘๔ พรชามหาราช

➤ รางวัลพิเศษ สำหรับกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์ จำแนกเป็น รายการ ดังนี้

๑. รางวัลมิตรภาพ : ตัดสินโดยเพื่อนๆ ร่วมกิจกรรม
๒. รางวัลขวัญใจชาวค่าย : ตัดสินโดยเพื่อนๆ ร่วมกิจกรรม และ กรรมการที่เลี้ยง
๓. รางวัลมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น : ตัดสินโดยเพื่อนๆ ร่วมกิจกรรม และ กรรมการที่เลี้ยง
๔. รางวัลการแสดงดีเด่น : ตัดสินโดยเพื่อนๆ ร่วมกิจกรรม และ กรรมการที่เลี้ยง
๕. รางวัลกิจกรรมดีเด่น : ตัดสินโดยเพื่อนๆ ร่วมกิจกรรม และ กรรมการที่เลี้ยง
๖. รางวัลการออกแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว้ดีเด่น รางวัลอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

หมายเหตุ กำหนดการ และ รางวัลต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด

๑๖. กำหนดการรับสมัคร

- เปิดรับสมัคร : วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
- ปิดรับสมัคร : วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๗. อัตราค่าสมัครและการสนับสนุน

- อัตราค่าสมัครสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน “พหยาไตรกีฬาภาษาไทย ห้างไกลยาเสฟติด” รอบประวัติศาสตร์ กำหนดไว้ตามประเภท ที่ ๑ และประเภทที่ ๒ มีรายละเอียด ดังนี้คือ

- **ประเภทที่ ๑ ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาภาษาไทย** สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชาวต่างชาติ และประชาชนทั่วไป รางวัลทุนการศึกษาและท่องเที่ยวในประเทศไทย
 - ๑.๑ ค่าลงทะเบียน เฉพาะสมัครค่าไม่รวมคู่มือ คนละ ๕๕ บาท
 - ๑.๒ ค่าลงทะเบียนสมัครรวมชุดคู่มือ คนละ ๔๕๕ บาท
 - ๑.๓ **สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์ ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง ๒ ประเภท**
 - ค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๖๕๕ บาท * **รับจำนวนจำกัดเพียง ๔๕ คน**
 - ๑.๔ **ผู้สนับสนุนได้รับสิทธิประโยชน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจตามข้อตกลง ดังนี้**
 - สนับสนุน ๑ ทุน ๖,๓๕๕ บาท
 - สนับสนุน ๒ ทุน ๑๑,๓๕๕ บาท
 - สนับสนุน ๓ ทุน ๑๕,๓๕๕ บาท
 - สนับสนุนตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป คนต่อไป คนละ ๕,๔๕๕ บาท
- **ประเภทที่ ๒ ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาไทย** รางวัลทุนการศึกษาและท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ ๕ วัน
 - ค่าลงทะเบียนสมัครรวมชุดคู่มือ คนละ ๕๕๕ บาท

หมายเหตุ ผู้ช่วยฝึกซ้อมและหรือผู้สนับสนุนให้กับที่ผู้แทนที่ได้รับรางวัล จะได้รับสิทธิประโยชน์ร้อยละ ๓๐ ยกเว้นรางวัล **ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาไทย** ผู้สนับสนุนหรือผู้ปกครอง จะได้รับสิทธิ์ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ๕ วัน ในอัตราส่วนลดร้อยละ ๕๐ และได้รับสิทธิโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจในฐานะผู้สนับสนุนตามข้อตกลง

...../..... ๑๘. ขั้นตอนการแข่งขัน

กองอำนวยการคณะกรรมการประสานงาน ๓๕๘/๔๒ หมู่ ๕ หมู่บ้านเจริญรัตน์, ซอยบัวขาว,หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

358/42 Moo 9 Chareonrat Village Soi Buakhao, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150

โทรศัพท์/Tel. 038 412064 โทรสาร/Fax. 038 412709 Email: thaicrosswordnet@yahoo.com ~ www.thaicrossword.net





โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๙๔ พรรษามหาราชา

๑๘. ขั้นตอนการแข่งขัน “พหยาไตรกีฬาภาษาไทย ห่วงไกลยาเสพติด”

คณะกรรมการกำหนดการแข่งขัน พหยาไตรกีฬาภาษาไทย ห่วงไกลยาเสพติด จำแนกการแข่งขันตามระดับการศึกษา และประเภทการแข่งขัน โดยกำหนดให้สภกสร้างคำศัพท์ภาษาไทยและตอบคำถามคำศัพท์เกมวงปริศนาอักษรไขว้ ที่มีปรากฏและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อผ่านเข้ารอบต่างๆ ดังนี้คือ

- **รอบแรก** สภกสร้างคำศัพท์ภาษาไทยและตอบคำถามเกมวงปริศนาอักษรไขว้ จำนวน ๒๒๕ คำ ตามระดับการศึกษา และประเภท เพื่อเข้ารอบที่ ๒ มีโอกาสร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์ จำนวน ๔๕ คน ดังนี้
 - สภกคำศัพท์จากพจนานุกรมอักษรไทย ๑ ตัวที่กำหนด จำนวน ๔๕ คำ
 - สภกคำศัพท์จากพจนานุกรมอักษรไทย ๓ ตัวที่กำหนด จำนวน ๓๖ คำ
 - สภกคำศัพท์จากพจนานุกรมอักษรไทย ๕ ตัวที่กำหนด จำนวน ๒๗ คำ
 - สภกคำศัพท์จากพจนานุกรมอักษรไทย ๙ ตัวที่กำหนด จำนวน ๑๘ คำ
 - ตอบคำถามเกมวงปริศนาอักษรไขว้ จำนวน ๕๕ คำถาม
- **รอบที่สอง** แข่งขันสภกคำศัพท์ภาษาไทย “เกมหมากคำ” ตามระดับการศึกษาและประเภท เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดตามระดับการศึกษาและประเภท เข้ารอบที่สามจำนวนประเภทละ ๔ คน
- **รอบที่สาม** รอบรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ และอันดับที่ ๔ แข่งขันสภกคำศัพท์ภาษาไทย เกมวงปริศนาอักษรไขว้ใน “กีฬาภาษาไทย” เพื่อคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้ารอบชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑ ตามระดับการศึกษาและประเภท จำนวนประเภทละ ๒ คน
- **รอบที่สี่** การแข่งขันสภกคำศัพท์ภาษาไทย เกมวงปริศนาอักษรไขว้ใน “กีฬาภาษาไทย” รอบรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และผู้ชนะเลิศเป็นยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 - รางวัลจำแนกออกเป็น ๒ รางวัล คือ
 ๑. รางวัล ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาภาษาไทย จะได้รับทุนการศึกษาจะแนกตามระดับการศึกษา
 ๒. รางวัล ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาไทย จะได้รับทุนการศึกษาตามในหัวข้อที่ ๑๕ และได้รับรางวัลเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา ๙ วัน (ตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักและอาหาร)

๑๙. ผู้สมัครเพื่อเป็น ยอดอัจฉริยะภูมิปัญญาไทยแห่งปี จะต้องทดสอบเพิ่มตามกติกา ดังนี้คือ

- ขั้นตอนการแข่งขัน ใช้ระเบียบการแข่งขันเดียวในหัวข้อที่ ๑๔ เมื่อผ่านเข้ารอบที่ ๒ จะต้องทำการแข่งขันเพิ่มดังนี้
 - ๑.๑ ออกแบบเกมวงปริศนาอักษรไขว้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ แบบ ใน ๕ แบบ
- หมายเหตุ** ผู้สมัครจะได้รับความรู้จากเจ้าของลิขสิทธิ์ และมีเวลาในการออกแบบ ๑๘ วัน
- ๑.๒ สภกสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวน ๕๕ คำ ตามระดับการศึกษา
 - ๑.๓ แข่งขันล่าถกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกมหมากคำภาษาอังกฤษ “Literacy Game”
- หมายเหตุ** ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน
- ๑.๔ สัมภาษณ์พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) โดยผู้ทรงคุณวุฒิชาวอังกฤษ

...../..... ๒๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กองอำนวยการคณะกรรมการประสานงาน ๓๕๘/๔๒ หมู่ ๙ หมู่บ้านเจริญรัตน์, ซอยบัวขาว, หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

358/42 Moo 9 Chareonrat Village Soi Buakhao, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150

โทรศัพท์/Tel. 038 412064 โทรสาร/Fax. 038 412709 Email: thaicrosswordnet@yahoo.com ~ www.thaicrossword.net





โครงการ เถลิงพระเกียรติ ๙๔ พรรษามหาราชา

๒๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- คณะกรรมการก้าวสู่ปีทอง และเพื่อนๆ จากองค์กรต่างๆ ที่เคยร่วมสร้างผลงานประวัติศาสตร์ ได้มีโอกาสกลับมารวมพลังกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ให้ประสบความสำเร็จ น้อมเกล้าฯ เถลิงพระเกียรติพระองค์ท่าน
- มีโอกาสดำเนินการสร้างผลงานตามแนวความคิด และความสามารถของแต่ละท่าน
- กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคุณประโยชน์ต่อมวลชน ชุมชน และประเทศชาติ มีโอกาสนำกลับมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- มีโอกาสในการร่วมส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวพระราชดำริ
- มีโอกาสร่วมสนับสนุนนโยบาย ส่งเสริมการศึกษาของรัฐบาล และพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย
- ร่วมสร้างกำลังใจ ปลุกจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนของชาติรักการเรียน มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัย มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีวัฒนธรรม มีความโอบอ้อมอารี มีความสามัคคี ละเว้นอบายมุข และสิ่งเสียดังทั้งปวง
- ร่วมสร้างฝัน และความปรารถนาให้กับผู้ที่ตั้งใจเรียนดี สร้างความภูมิใจให้กับผู้ปกครอง, วงศ์ตระกูล และเพื่อนพ้อง
- นโยบายในการส่งเสริมการศึกษาดังกล่าว จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติ สามารถจัดอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ในมุมมองที่แตกต่างให้กับเมืองพัทยา และสำนักงานการศึกษาของชาติ
- ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล “ท่องเที่ยวไทยครีกรีน เศรษฐกิจไทยลึกลับ” ผ่านกิจกรรม และรางวัลที่คณะกรรมการจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการจัดกิจกรรมเถลิงพระเกียรติ

๒๑. งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย : งบประมาณ ๑ ล้านบาท จำแนกออกเป็น ๖ ส่วน

ส่วนที่ ๑ เดินทางประชาสัมพันธ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม ประมาณ ๕๐ วัน งบประมาณค่าใช้จ่ายวันละ ๒๕,๐๐๐ บาท ต้องบริหารค่าใช้จ่ายตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไม่เกิน ๒ ล้านบาท ดังนี้

- ๑.๑ การแถลงข่าวการก่อนการออกเดินทาง และหรือแถลงข่าวรวม
- ๑.๒ ค่าพาหนะสำหรับเดินทาง รถยนต์ขนาดกลาง รวมค่าน้ำมัน และคนขับ (ค่าเสื่อมและค่าซ่อมบำรุง)
- ๑.๓ อุปกรณ์สำหรับประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น แผ่นผ้า แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น
- ๑.๔ สมุดคู่มือและแบบฝึกหัดพร้อมอุปกรณ์การฝึกซ้อม
- ๑.๕ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมเครื่องพิมพ์ และเครื่องฉายภาพ (ถ้ามี)
- ๑.๖ อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ
- ๑.๗ อุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์มือถือ
- ๑.๘ ค่าที่พักและอาหาร วิทยากร และผู้ร่วมเดินทาง ๒ – ๔ คน
- ๑.๙ ค่าจัดสถานที่สัมมนา และจัดเลี้ยง (ขอความสนับสนุนจากเจ้าภาพในท้องถิ่น) ฯลฯ

ส่วนที่ ๒ การจัดการแข่งขัน ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท ดังนี้

- ๒.๑ การแข่งขันรอบคัดเลือก ณ อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
 - ๒.๑.๑ ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม คณะกรรมการ, อาสาสมัคร และกรรมการตัดสิน
 - ๒.๑.๒ งานเลี้ยงต้อนรับ (ถ้ามี)

...../..... ๒.๑.๑ พาหนะรับส่ง

กองอำนวยการคณะกรรมการประสานงาน ๓๕๘/๔๒ หมู่ ๙ หมู่บ้านเจริญรัตน์, ซอยบัวขาว, หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

358/42 Moo 9 Chareonrat Village Soi Buakhao, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150

โทรศัพท์/Tel. 038 412064 โทรสาร/Fax. 038 412709 Email: thaicrosswordnet@yahoo.com ~ www.thaicrossword.net



**โครงการ เถลิงพระเกียรติ ๙๔ พรรษามหาราชา**

- ๒.๑.๑ พาหนะรับส่ง (ขอความสนับสนุน)
- ๒.๒ กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์ ณ สวนนงนุช หรือรีสอร์ทในเมืองพัทยา ระหว่างวันพุธที่ ๑๕ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
- ๒.๒.๑ งานเลี้ยงต้อนรับ บานิควรรอบกองไฟ
- ๒.๒.๒ ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วม, คณะกรรมการ, อาสาสมัคร และกรรมการตัดสิน
- ๒.๓ ทักษะศึกษา
- ๒.๓.๑ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- ๒.๓.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ
- ๒.๓.๓ สภร ๕ (เขาพระตำหนัก)
- ๒.๓.๔ สตูดิโอ เคเบิลทีวี
- ๒.๓.๕ ปราสาทสังฆกรรม
- ๒.๓.๖ บ้านสุขาวดี
- ๒.๓.๗ ตลาดน้ำสี่ภาค
- ๒.๓.๘ เมืองจำลอง
- ๒.๓.๙ คาบารีโซว์ และหมู่บ้านโอท็อป (ถ้ามี)
- ๒.๔ เสื้อยืดคอกกลมคนละ ๒ ตัว และผ้าพันคอคนละสี ๑ ผืน สำหรับมอบให้ผู้ที่ผ่านเข้าร่วม
- ๒.๕ ร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าอำเภอบางละมุง
- ๒.๖ ที่พักอาหาร และพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมสุดท้าย รวมบ้านพักชาวต่างชาติ (Home Hospitality)
- ๒.๗ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และรอบชนะเลิศ ระหว่างวันพุธที่ ๑๔ – วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
- ๒.๘ ร่วมงานวันเกิดคุณอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา
- ๒.๙ พาหนะรับส่ง รถบัส ๔๐ ที่นั่ง และรถตู้ ๑๒ ที่นั่ง รถเก๋ง ๓ คัน และมอเตอร์ไซด์บริการ ๒ – ๓ คัน
- ส่วนที่ ๓ เงินรางวัลสำหรับการแข่งขัน รวม ถ้วย โล่ เกียรติบัตร และของขวัญ ประมาณการ ๕ แสนบาท ดังนี้**
- ๓.๑ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔
- ๓.๒ การแข่งขันรองชนะเลิศ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
- ๓.๕ พิธีแจกรางวัล วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
- ส่วนที่ ๔ ค่าเดินทางไปทัศนศึกษา และการแถลงข่าวที่ประเทศอังกฤษ ประมาณการ ๗ แสนบาท ดังนี้**
- ๔.๑ การแถลงข่าว ณ สถานทูตไทย หรือ สถานที่ที่เหมาะสม ในประเทศอังกฤษ
- ๔.๒ ค่าตัวเครื่องบินสำหรับคณะกรรมการ ผู้ติดตามและผู้ได้รับรางวัล (ขอความสนับสนุน)
- ๔.๒.๑ นายนิยม พงศ์กาญจนานุกร
- ๔.๒.๒ ดร.ประพัฒน์ โปธิวรคุณ
- ๔.๒.๓ ดร.สมบัติ คุรุพันธ์
- ๔.๒.๔ นายเสริมศักดิ์ สภานนท์
- ๔.๒.๕ ผู้ได้รับรางวัล ๒ คน (รวมผู้ที่ได้รับรางวัลจากโครงการเรียนดีเพื่อพ่อ ๑ คน)

...../..... ๔.๒.๖ ผู้ติดตาม

กองอำนวยการคณะกรรมการประสานงาน ๓๕๘/๔๒ หมู่ ๕ หมู่บ้านเจริญรัตน์, ซอยบัวขาว, หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

358/42 Moo 9 Chareonrat Village Soi Buakhao, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150

โทรศัพท์/Tel. 038 412064 โทรสาร/Fax. 038 412709 Email: thaicrosswordnet@yahoo.com ~ www.thaicrossword.net

**โครงการ เถลิงพระเกียรติ ๙๔ พรรษาพระราชินี**

๔.๒.๖ ผู้ติดตาม หรือ ๒ คน (ถ้ามี)

๔.๒.๗ กรรมการ (คณะทำงาน) นาง มันทนา สภานนท์ กรรมการเลขานุการ

๔.๒.๘ กรรมการ (คณะทำงาน) น.ส. ณัฐพร สภานนท์

๔.๒.๙ กรรมการ (คณะทำงาน)

๔.๔ ค่าที่พัก, อาหาร และค่าพาหนะทัศนศึกษา ๕ – ๑๕ วัน สำหรับผู้ร่วมเดินทาง

๔.๕ เบ็ดเตล็ด

ส่วนที่ ๕ **สรุปและประเมินผล แลกข่าวและจัดเลี้ยงคณะกรรมการ** ประมาณการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๕.๑ การแลกเปลี่ยนสรุปผลการดำเนินงาน

๕.๒ การจัดเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการทั้งคณะ

๕.๓ จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก

๕.๔ จัดทำของขวัญและรางวัลสำหรับ ขอบคุนคณะกรรมการและผู้สนับสนุน (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๖ **สำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงานระหว่างเดือน กันยายน ๒๕๕๓ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕** ประมาณการไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๖.๑ พนักงานประจำสำนักงาน ประมาณ ๓ – ๔ คน ไม่เกิน (เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท)

๖.๒ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ใช้ของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์น่านำ)

๖.๒.๑ คอมพิวเตอร์ ๓ ชุด

๖.๒.๑ เครื่องแสกนภาพ

๖.๒.๒ เครื่องพิมพ์ ๑ ชุด

๖.๓ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อาทิ เครื่องเย็บกระดาษ / ที่เจาะกระดาษ / ปากกา / ดินสอ เป็นต้น

๖.๔ กระดาษพิมพ์ และหมึกพิมพ์ / ขอบเอกสาร

๖.๕ เครื่องต้มน้ำร้อน / ตู้เย็น (ใช้ของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์น่านำ)

และ เครื่องกาแฟ (ถ้ามี)

๖.๖ ซา / กาแฟ / เครื่องดื่มบำรุงกำลัง / ของว่าง

๒๒. สรุปและประเมินผล

➤ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒๓. กองอำนวยการ และศูนย์ประสานงาน

➤ กองอำนวยการกรุงเทพ

เลขที่ ๕๕ หมู่บ้านอาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง ๑๕ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๖ ๕๐๔๗ โทรสาร ๐๒ ๒๖๖ ๑๑๕๕ ตู้ ปณ. ๑๐๔๗ ปณ. สวนพลู กทม ๑๐๑๒๐

➤ กองอำนวยการบ้านอักษร ศูนย์ประสานงานชมรมอักษรปริศนา

เลขที่ ๓๕๘/๔๒ หมู่ ๕ หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซอยบัวขาว, ถนนพญากลาง, เมืองพญา, อ.บางละมุง, จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐
โทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๑๐๒๖๔, ๔๑๐๖๖๓ โทรสาร ๔๑๒๗๐๕ เสริมศักดิ์ สภานนท์ ๐๘๗ ๑๔๔ ๒๒๒๓

➤ สำนักงานจังหวัดชลบุรี

กองอำนวยการคณะกรรมการประสานงาน ๓๕๘/๔๒ หมู่ ๕ หมู่บ้านเจริญรัตน์, ซอยบัวขาว,หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

358/42 Moo 9 Chareonrat Village Soi Buakhao, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150

โทรศัพท์/Tel. 038 412064 โทรสาร/Fax. 038 412709 Email: thaicrosswordnet@yahoo.com ~ www.thaicrossword.net

**โครงการ เถลิงพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา**

- สำนักงานจังหวัดชลบุรี และส่วนงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ (๐๓๘) ๒๗๕๔๔๘ โทรสาร (๐๓๘) ๒๗๕๐๓๔
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี เขต ๑ เขต ๒ และ เขต ๓
โทรศัพท์ (๐๓๘) ๒๗๓๘๕๐, ๒๗๔๑๕๑ โทรสาร (๐๓๘) ๒๗๖๗๖๖, ๒๗๔๑๕๑
- สำนักงานการศึกษาจังหวัดชลบุรี และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
โทรศัพท์ (๐๓๘) ๒๗๔๒๘๔ โทรสาร (๐๓๘) ๗๕๘๔๒๗
- ศูนย์ประสานงานชมรมอักษรปริศนา โรงเรียนบางละมุง, จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ (๐๓๘) ๒๒๑๖๒๐ โทรสาร (๐๓๘) ๒๒๑๓๗๗
- เมืองพัทยา โทรสาร (๐๓๘) ๒๕๓๑๒๓ โทรศัพท์ ๒๕๓๑๓๑ และ ศูนย์ข้อมูล ๑๓๓๓
- ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองพัทยา สำนักงานประสานงานคณะกรรมการ
อาคารทรงไทย เลขที่ ๕๕/๔๕ หมู่ ๑๒ ซอยกอไผ่ ๘ - ๑๐ ถนนพัทยาใต้, ต.หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๒๖๐
โทรศัพท์สายด่วน ๐๘๖ ๓๐๕ ๕๘๕๔, ๐๘๓ ๐๘๒ ๓๕๖๔ - ๕
- E-mail: sermsakdi.s@gmail.com & : thaicrosswordnet@yahoo.com

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเปิดดูในเว็บไซต์ ของชมรมอักษรปริศนา www.thaicrossword.net

๒๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ และร่วมดำเนินการ

- : คณะกรรมการ ๘๔ พรรษามหาราชา (คณะกรรมการก้าวสู่ปีทอง และ ๖๐ ปีทองฉลองสิริราชสมบัติและ ๘๐ พรรษามหาราชา)
- : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานในจังหวัดทั่วประเทศ
- : กระทรวงศึกษาธิการ รวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี เขต ๑ - ๒ และ ๓ และสำนักงานทั่วประเทศ
- : กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานในจังหวัดทั่วประเทศ
- : กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ รวมสำนักงาน ในจังหวัดทั่วประเทศ
- : สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ รวมสำนักงานในจังหวัดทั่วประเทศ
- : เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี
- : สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และหน่วยงานเอกชนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน
- : ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองพัทยา
- : ผู้เขียนนโยบายและแผน และนำเสนอโครงการฯ ในนามหนังสือพิมพ์น่านาผู้นำและชมรมอักษรปริศนา

นายนิยม พงศ์กาญจนานุกุล

ช่างภาพผู้ทรงคุณวุฒิส่วนงานช่างภาพส่วนพระองค์

ประธานเตรียมการกิตติมศักดิ์

เสริมศักดิ์ สภานนท์

ผู้เขียนนโยบายและแผน ผู้นำเสนอฯ

๐๐.๑๒ น. ๐๓/๐๘/๒๕๕๔

ประธานเตรียมการ - นายนิยม พงศ์กาญจนานุกุล ๐๘๖ ๕๕๐ ๕๔๕๓ - นายเสริมศักดิ์ สภานนท์ ๐๘๑ ๓๐๗ ๕๖๑๔, ๐๘๗ ๑๔๔ ๒๒๒๓
เลขานุการคณะกรรมการเตรียมการดำเนินงาน ดร.อาทิตยา ชูตระกูล ๐๘๑ ๕๑๕ ๖๒๒๔
กรรมการประสานงาน นางสาวทองจันทร์ นเรศจักรพันธ์ ๐๘๖ ๓๒๓ ๔๑๕๕ - นายปฏิพล กมลโต ๐๘๕ ๑๔๕ ๑๕๖๓, ๐๘๓ ๐๘๒ ๓๕๖๔

กิจกรรมทั้งหมด อาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม

กองอำนวยการคณะกรรมการประสานงาน ๓๕๘/๔๒ หมู่ ๕ หมู่บ้านเจริญรัตน์, ซอยบัวขาว, หนองปรือ, อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

358/42 Moo 9 Chareonrat Village Soi Buakhao, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150

โทรศัพท์/Tel. 038 412064 โทรสาร/Fax. 038 412709 Email: thaicrosswordnet@yahoo.com ~ www.thaicrossword.net